

ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษา

ธุรกิจ



ม.เกษตรศาสตร์ จับมือเครือข่ายที่ปรึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อผลิตที่ปรึกษาธุรกิจ ช่วยพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน รองรับนโยบายรัฐปี 59

ศูนย์สถานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มก. ร่วมกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อพัฒนาวิสาหกิจไทย รองรับนโยบายรัฐฯ หนุน SMEs ไทย สู่ปีงบประมาณ 59 กว่า 5 พันล้านบาท เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถสู่ AEC

ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สถานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาค SMEs ทางศูนย์ฯจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ (SMEs) โดยได้ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย หรือ Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.) เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้แนะนำปรึกษา เสมือนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน และตลาดโลกต่อไป

“ ศูนย์สถานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความมุ่งมั่นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจไทย จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร “ วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ” ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายปี 59 ของรัฐบาล ที่ผ่านงบประมาณเพื่อหนุนเอสเอ็มอีในประเทศ กว่า 5 พันล้านบาท และจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมในการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งหมด 10 หมวดวิชา อาทิ ระบบความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบการเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพ ระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบธุรกิจ AEC ระบบการสอบและขึ้นทะเบียน รวมถึงระบบการสะสมชั่วโมงจากการปฏิบัติจริง เป็นต้น โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดว่าจะสนใจเข้าเรียน คือกลุ่มอาจารย์สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมหรือหลังเกษียณ เป็นต้น” ศ.ดร.วัลลภ กล่าว

โดยทางหลักสูตรจะเรียนเชิญ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ดร.กฤษณะ บุญล้น, อ. ฐนศ ตังเจริญมั่นคง, อ.มาริษา ฟิลลิป, อ.สุรชาติ ประชาพิทักษ์, อ.ภาวศ พงษ์วิทยภาณุ อ.วรพจน์ บุญบารมีไพศาล ฯลฯ รวมถึงอาจจะมีการเชิญวิทยากรจาก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง การคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มธุรกิจในเครือ ซีพี ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถสมัครเพื่อสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและสอบจิตวิทยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้าอบรม โดยการเรียนการสอนจัดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 80 ท่าน ซึ่งผู้ที่ผ่านการ อบรมนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว จะได้รับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ จากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และการสอบขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

%%%

สอบถามรายละเอียด หรือขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 095-715-9251-9 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย) Fax : 02-945-6423

E mail : SMEs.KU@gmail.com FB : www.facebook.com/PBC.SMEs.KU

LINE : @ SME-OTOP , LINE ID : SME-OTOP

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่ บริษัท ชูม พีอาร์ จำกัด โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889